



นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ  
Privacy Protection Policy

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

## รายละเอียดเอกสาร

รายการ	รายละเอียด
หมายเลขเอกสาร	๒๕๖๔
ชื่อเอกสาร	นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (Privacy Protection Policy)
เจ้าของเอกสาร	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

## ประวัติเอกสาร

ครั้งที่	เวอร์ชัน	รายละเอียด	วันที่ปรับปรุง	วันที่อนุมัติ	วันบังคับใช้
๑	๑.๐๐	ออกเอกสารครั้งแรก	๐๐/๐๘/๒๕๖๔		



## นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Privacy Protection Policy)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการให้บริการผ่านเว็บไซต์ ภายใต้โดเมนเนม (Domain name: DN) *tsri.or.th* ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ในการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพันธกิจของสำนักงานฯ ได้แก่ การให้บริการผ่านระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานฯ และ/หรือ ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่ได้รับจากการให้บริการของสำนักงานฯ ผ่านรูปแบบของการกรอกข้อความทางกระดาษแล้วนำเข้าสู่ข้อมูลสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดเก็บไว้โดยวิธีอื่นใดก็ตาม

ดังนั้น สำนักงานฯ จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Protection Policy) ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมถึงวิธีการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ และเพื่อให้ผู้ให้บริการได้ทราบและเข้าใจถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานฯ จึงขอประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

### (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละระบบ ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินพันธกิจและตามที่กฎหมายในเรื่องดังกล่าวได้กำหนดไว้เท่านั้น โดยจะขอความยินยอมจากผู้ให้บริการก่อนทำการจัดเก็บ/รวบรวม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ในกรณีตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

### (2) คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะรวบรวมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ โดยเป็นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของสำนักงานฯ ตามนโยบายที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ ซึ่งทางสำนักงานฯ จะให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นปัจจุบันมากที่สุด

### (3) วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดให้มีการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ เพื่อขอความยินยอมจากผู้ให้บริการก่อนการเข้าใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ในรูปแบบของนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ หรือขณะใช้บริการของสำนักงานฯ ถึง วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ข้อมูลที่จะทำการเก็บรวบรวม ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บรวบรวม วิธีการใช้ หรือวิธีการเปิดเผยข้อมูลและสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล



ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ/รวบรวม สำนักงานฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอมล่วงหน้าทั้งผ่านทางจัดทำเป็นหนังสือหรือกระทำโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ เว้นแต่โดยสภาพในบางกรณีที่สำนักงานฯ เห็นชอบและให้ความยินยอมโดยสามารถแสดงเป็นหนังสือ หรือโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติได้

#### (4) ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ และ/หรือ รวบรวมไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการตามข้อยกเว้นหรือในกรณีที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือเป็นการเปิดเผยแก่หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้กับสำนักงานฯ หรือที่สำนักงานฯ ได้มาเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงาน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอข่าวสาร และบริการให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่สำนักงานฯ เห็นว่าอาจเป็นที่สนใจของผู้ใช้บริการ

กรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการข้องเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ ในสัญญาจ้างจะมีการกำหนดให้ผู้รับจ้างเก็บรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยห้ามผู้รับจ้างนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมตามที่สำนักงานฯ มอบหมายให้ดำเนินการ

#### (5) การรักษาความปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันการสูญหายของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การทำลายข้อมูล การใช้ข้อมูล การดัดแปลงข้อมูล การแก้ไขข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูลที่กระทำโดยมิชอบ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยด้านดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องตามประกาศของสำนักงานฯ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

#### (6) การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการด้านแนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการเปิดเผยแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ [www.tsri.or.th](http://www.tsri.or.th) ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความมีอยู่ของข้อมูลวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรืออีเมลมาอย่าง [webmaster@tsri.or.th](mailto:webmaster@tsri.or.th)

#### (7) การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบทอด ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ



ผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยให้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละเรื่องนั้น ๆ

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบทอด ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการบันทึกคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วยเสมอ ทั้งนี้ สำนักงานฯ อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไว้ตามกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุถึงตัวผู้ใช้นั้นได้

#### **(8) ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล**

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสำนักงานฯอย่างเคร่งครัด

#### **(9) การบันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log Files)**

เว็บไซต์สำหรับให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกระบบ ในการใช้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ (Log Files) ของผู้ให้บริการแบบอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้ระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งาน นอกเหนือจากจะมีอำนาจหน้าที่ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ หรือตามคำสั่งศาลเท่านั้น

#### **(10) การรวบรวม การจัดเก็บ การนำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการ**

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รวบรวม จัดเก็บ นำไปใช้ และเปิดเผยนั้น เป็นการดำเนินงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสำนักงานฯ ภายใต้วัตถุประสงค์ของการให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการให้บริการข้อมูลให้ผู้ใช้บริการได้ทราบก่อนใช้บริการ โดยสำนักงานฯ ไม่ประสงค์ที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปดำเนินการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้

#### **(11) การพิจารณาและทบทวน**

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับยุคสมัย



ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล  
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เอกสารฉบับนี้ถือเป็นทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารฉบับนี้ ไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นวธิการทางดิจิทัล ทางกลไก ทางการลงลายมือตลอดจนการถ่ายเอกสาร การบันทึก จัดเก็บ หรือกู้คืนข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร Version ๑.๐๐